

Số 3579/LĐTBXH-LĐTL
V/v chỉ đạo việc đưa tin về điều
chỉnh tiền lương tối thiểu

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2008

Kính gửi: - Đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
- Đồng chí Cục trưởng Cục Báo chí

Trong mấy ngày gần đây, một số báo chí nhất là các báo điện tử đã đưa tin việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu trong khu vực hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp từ năm 2009. Những thông tin nêu trên đang có ảnh hưởng không tốt đến việc thực hiện các giải pháp của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Những thông tin này dễ gây cho người lao động hiểu nhầm, đòi doanh nghiệp tăng lương, gây căng thẳng trong quan hệ lao động, trong khi Chính phủ đang giao cho các cơ quan nghiên cứu đề trình Chính phủ xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xin cảm ơn đồng chí Bộ trưởng đã có chỉ đạo kịp thời nên một số báo đã hủy bỏ việc đưa tin này, đồng thời đề nghị đồng chí tiếp tục chỉ đạo cơ quan báo chí:

1/ Khi các cơ quan đang nghiên cứu và Chính phủ chưa quyết định việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu thì không đưa tin về vấn đề này, vì điều chỉnh tiền lương là vấn đề hết sức nhạy cảm, dễ gây tâm lý tăng lương kéo theo tăng giá làm ảnh hưởng đến đời sống của người hưởng lương và có thể kích động việc đình công của người lao động. Đối với một số báo điện tử hiện nay vẫn còn đưa tin về vấn đề này thì đề nghị cho dỡ bỏ ngay.

2/ Trong cuộc giao ban báo chí tháng 10/2008, đề nghị cho phép Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trao đổi với các đồng chí Tổng biên tập để định hướng việc đưa tin nhằm bảo đảm việc đưa tin chính xác, kịp thời và không gây tác động bất lợi làm tăng giá, ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững và làm cho quan hệ lao động trong các doanh nghiệp diễn biến phức tạp hơn.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xin nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc chuyên gia trong hội thảo đã cung cấp thông tin cho báo chí không đúng chức năng.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xin cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và đồng chí Cục trưởng Cục Báo chí./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC



Thị Nhân